

ข่าวประจำวัน ที่ 22 ตุลาคม 2564

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	เดลินิวส์ออนไลน์	ขาใหญ่ พปชร. ชุ่มทำโพล ! ส.ส. ใต้สอบตระนาว หวั่นเจอบีบเลือกข้าง	3
2	มติชนออนไลน์	จัดตัวผู้สมัคร ปชป.จว. ใต้วัน 'นิพิฏฐ์' โทร.'ปธ.ชวน' ปมทีมสมัคร ส.ส. พัทลุง	4
3	มติชนออนไลน์	ปชป. ทำศึกใน ชิงตัวลง ส.ส. 'กระบี่-นคร-ปัตตานี-พัทลุง' เดือด ! ร้อน 2 อดีต หน. ต้องยกหูคุย	6
4	ข่าวสดออนไลน์	ผวาทั้งพรรค ! ก๊วนใหญ่ธรรมนัส ทำโพลเช็คคะแนนทุกภาค แง้งอื่นหวั่น อดลงผู้แทน	8
5	มติชนออนไลน์	'กนก' ป้อง 'นิพิฏฐ์' ซึ่งเป็นคนการเมืองคุณภาพ และผู้บริหารทบทวนไตร่ตรอง ก่อนสายเกินไป	9
6	มติชนออนไลน์	เลขาฯ ทพ.ซึ่ม 'ไพบูลย์โมเดล' ศาลตัดสินแล้วน่าจะทำได้ พร้อมอ้าแขนรับ ส.ส. เข้าพรรค	10
7	มติชนออนไลน์	'วราวุธ' เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หากมีแนวทางทำงาน คล้ายกัน หลังเกิด 'ไพบูลย์โมเดล'	11
8	ไทยรัฐออนไลน์	เพื่อไทย ปล่อยคลิป "เพื่อไทยถามอะไรตอบได้" ดึง ส.ส. ตอบคำถาม "กูเกิล"	12
9	ไทยรัฐออนไลน์	ที่ประชุม ส.ส. ใต้ ปชป. หนุน "จรินทร์" นั่งนายกฯ มั่นใจ ได้เก้าอี้เพิ่ม	13
10	ไทยรัฐออนไลน์	"ไผ่" ปิด หลังประชารัฐ ศิลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ชัด ถ้าใครอยากมา	15
11	มติชนออนไลน์	ผลโพล ส.ส. พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หวั่นใช้อ้าง ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า	16
12	ไทยโพสต์ออนไลน์	'นิพิฏฐ์' เตือนซ้ำ ! อย่าสืบทอดทายาทไม่สิ้นสุด ระวังพังทั้งพรรค	17
13	สยามรัฐออนไลน์	"เทพไท" เตือนพรรคการเมืองอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ รอให้ รธน. ประกาศใช้ก่อน	18

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	เร่ง'กม.ลูก'	19
2	มติชนออนไลน์	บารมีการเมือง ของ ชวน หลีกภัย กับมรสุม จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์	20
3	คมชัดลึกออนไลน์	ปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีก	21

ข่าวอ้างอิง

เดลินิวส์

22 ตุลาคม 2564 8:00 น.

ขาใหญ่ พปชร. ชุ่มทำโพล! ส.ส.ได้สอบตระนาว หวั่นเจอปีบเลือกข้าง



ส.ส.พปชร.ผวา 'ขาใหญ่พรรค'ทำโพลวัดความนิยม ส.ส.ได้สอบตระนาวหวั่นมีธงใช้อ้างไม่ส่งคนนอกสายลงเลือกตั้งครั้งหน้า 'ใต้-กทม.' ระวังถูกมองเข้าสภาได้ด้วยกระแส 'บิ๊กตู'ไร้ฐานเสียงตัวเอง ต่างจาก 'เหนือ-อีสาน'ได้ปัจจัยอื่นหนุน

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. รายงานข่าวจากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) แจ้งว่า นับตั้งแต่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน แต่งตั้ง พล.อ.วิษณุ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค เมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไป และกำลังเตรียมการคัดสรรตัวผู้สมัคร ส.ส. โดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคและแกนนำในกลุ่มได้จัดทำโพลเพื่อประเมินความนิยม ส.ส.ของพรรคในแต่ละภาคโดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐแต่ละพื้นที่ดำเนินการอาทิ หน่วยงานด้านการศึกษาและหน่วยงานความมั่นคง เป็นต้น

ทั้งนี้แกนนำในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ให้นำหนักกับพื้นที่ กทม. และภาคใต้ เป็นพิเศษเนื่องจากมองว่า ส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับเลือกมาเพราะได้กระแสของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่ได้เป็น ส.ส. เพราะความสามารถ และมีฐานเสียงเป็นของตัวเองแต่อย่างไร แตกต่างจากภาคเหนือและอีสาน ที่ ส.ส.ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส ซึ่งถูกมองว่าได้เป็น ส.ส. ด้วยปัจจัยอื่น ที่นอกเหนือจากกระแส พล.อ.ประยุทธ์สนับสนุน

สำหรับ ผลโพลที่ทางพรรคทำในพื้นที่ภาคใต้ปรากฏว่า พลังประชารัฐมี ส.ส.ทั้งหมด 14 คน แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 4 คน ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.นราธิวาส, นายวัชรระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส, นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช โดย ส.ส.หลายคนยังไม่ทราบถึงการจัดทำโพลดังกล่าวด้วยซ้ำ นอกจากนี้ ส.ส.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ยังไม่ได้รับคำแนะนำในการเสริมจุดอ่อนของตัวเองแต่อย่างไร

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส.ส.บางคนที่ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคกลุ่มดังกล่าว ต่างตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่แท้จริง รวมถึงความแม่นยำของการทำโพลเช่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่ง ส.ส.เจ้าของพื้นที่เดิมลงเลือกตั้งในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่เนื่องจาก ส.ส. หลายคนไม่ใช่คนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าการทำโพลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้ ส.ส.มาขึ้นตรงกับกลุ่มของ ร.อ.

ธรรมนัส แลกกับการถูกส่งลงสมัครในครั้งต่อไปหรือไม่อีกด้วย

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/news/398162/>

จัดตัวผู้สมัครปชป.จว.ไต้หวัน 'นิพิฏฐ์' โท. 'ปธ.ชวน' ปมทีมสมัครส.ส.พัทลุง
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 08:19 น.



จัดตัวผู้สมัครปชป.จว.ไต้หวัน 'นิพิฏฐ์' โท. 'ปธ.ชวน' ปมทีมสมัครส.ส.พัทลุง

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม กรณีความไม่ลงตัวของพรรคประชาธิปัตย์ในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง เพื่อเตรียมรับศึกการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ซึ่ง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต ส.ส.พัทลุง และอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนั้น รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นายนิพิฏฐ์ได้โทรศัพท์หารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ และอดีตรองหัวหน้าพรรค แล้ว ขณะนี้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จึงโทรศัพท์ไปให้กำลังใจนายนิพิฏฐ์ด้วยเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเกิดปัญหาการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ในจ.พัทลุงและพังงาแล้ว ยังมีอีกหลายพื้นที่ อาทิ ที่ จ.กระบี่ 2 ส.ส.ของพรรค ทั้งนายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ และน.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันสนับสนุนให้นายธนวัช ภูเกล้าวัน บุตรชายของนายกิตติศักดิ์ ภูเกล้าวัน อดีตนายกเทศมนตรี เมืองกระบี่ ลงสมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กระบี่ แทนนายสุชิน เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ และเป็นบุตรชายของนายอาคม เอ่งฉ้วน อดีต ส.ส.กระบี่ หลายสมัยของพรรคฯ

ขณะที่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ต้องการให้นายสุชินลงสมัครส.ส.อีกครั้ง โดย นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค และอดีตรองหัวหน้าพรรค ก็สนับสนุนนายสุชิน

ขณะเดียวกัน ที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดกรณีที่น่ายัชชณะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช และจัดให้มีการสอบถามความเห็นผู้ร่วมประชุมถึงการส่งผู้สมัครส.ส.ในเขตนี้ ซึ่งนายชัชชณะให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่าผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุนนายพิทักษ์เดช เดชเดโช น้องชายของตัวเองให้ลงสมัคร ส.ส.เขตนี้

และมีข่าวว่า น.ส.นริศา อติเทพวรพันธุ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ทราบว่ามี การจัดประชุมดังกล่าว และเรื่องที่น่าายพิทักษ์เดชได้รับเสียงสนับสนุนให้ลงสมัครส.ส.เขตนี้ด้วย กรณีนี้ทำให้ส.ส.และอดีตส.ส.หลายคนเกิดความไม่พอใจ เพราะเห็นว่าคณะผู้บริหารพรรคยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการให้สมาชิกพรรคแต่ละพื้นที่จัดการประชุมและสรุปความคิดเห็นในการเลือกบุคคลเป็นผู้สมัครส.ส.ในเขตตัวเอง

นอกจากนั้นยังเกิดกรณีของ จ.ปัตตานี เพราะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว การออนทัวร์ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายจรินทร์ และนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ได้เชิญกลุ่มอดีตส.ส. กลุ่มผู้เสนอตัวของลงสมัคร ส.ส. และผู้ที่เสนอตัวจะลงแข่งกับนายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ นายอันวาร์ ให้สัมภาษณ์ว่า “ไม่ได้รับเชิญให้ไปพบ ไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะไม่ทราบและไม่มีการประสานงานมา แต่ทราบจากตัวแทนประจำจังหวัดที่แจ้งว่าหัวหน้าพรรคมาพื้นที่ ผมจึงไปต้อนรับ เพราะเป็นส.ส.เจ้าของพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวจะลงสมัครส.ส.อีกหรือไม่ อยู่ที่ประชาชน เพราะยังมีเวลา แต่ที่แน่ๆ เกิดความปั่นป่วนมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะคนไม่พอใจแน่นอน”

นายอันวาร์ กล่าวอีกว่า “ส่วนตัวมี 2 ทาง คือเลิกเล่นการเมืองแล้วไปทำอย่างอื่น หรือถ้าประชาชนให้ลงสมัครส.ส.อีกเพื่อสานงานต่อ มอบหมายภารกิจให้ ก็ขอให้บอกว่าผมควรไปอยู่พรรคไหน การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ ผมให้ประชาชนตัดสินใจแทนทั้งหมด และไม่ต้องกลัวว่าจะไปรอดหรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของผม ผมต้องกลับมาเข้าเป็นส.ส.เอง”

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003687

ปชป.ทำศึกใน ชิงตัวลง ส.ส. ‘กระบี่-นคร-ปัตตานี-พัทลุง’ เตือน! ร้อน 2 อดีต หน.ต้องยกหูคุย วันที่ 21 ตุลาคม 2564 - 18:44 น.



‘ชวน-มาร์ค’ ต่อสายให้กำลังใจ ‘นิพิฏฐ์’ ปมปัญหาจัดตัวผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ขณะที่ทั้งกระบี่-นครศรีฯ-ปัตตานี ยังมีปัญหา ด้าน ‘อันวาร์’ ยอมรับโดนหัวหน้าพรรคเมนเรียกร่วมวงหารือ ลั่นให้ ปชช.ตัดสินใจให้ไปอยู่พรรคไหน หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่ลงตัวในการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พัทลุง ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่ง **นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ** อดีต ส.ส.พัทลุงและอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนั้น ล่าสุด (21 ต.ค.) รายงานข่าวจากพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่า นายนิพิฏฐ์ได้โทรศัพท์หารือกับ **นายชวน หลีกภัย** ประธานรัฐสภาและอดีตรองหัวหน้าพรรคแล้ว ขณะที่ **นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ** อดีตหัวหน้าพรรค ได้รับทราบเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว จึงโทรศัพท์ไปให้กำลังใจนายนิพิฏฐ์ด้วยเช่นกัน

• **ทีมกระบี่จ่อดันคนใหม่ชิงพื้นที่เก่า ‘ตระกูลเองฉ้วน’**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากเกิดปัญหาการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ใน จ.พัทลุง และพังงาแล้ว ปรากฏว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ อาทิ ที่ จ.กระบี่ 2 ส.ส.ของพรรค ทั้ง **นายสาคร เกี้ยวข้อง** ส.ส.กระบี่ และ **น.ส.พิมพ์พิ พิษฐ์วิชาติกุล** ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมกันสนับสนุนให้ **นายธนวัช ภูเก้าล้วน** บุตรชายของ **นายกิตติศักดิ์ ภูเก้าล้วน** อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ลงสมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.กระบี่ แทน **นายสุชิน เองฉ้วน** อดีต ส.ส.กระบี่ และเป็นบุตรชายของ **นายอาคม เองฉ้วน** อดีต ส.ส.กระบี่หลายสมัยของพรรค แต่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ยังต้องการให้นายสุชินลงสมัคร ส.ส.อีกครั้ง เพราะเกรงใจ **นายบัญญัติ บรรทัดฐาน** ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ปรึกษาพรรค และอดีตรองหัวหน้าพรรค ที่สนับสนุนนายสุชิน

• **นครเตี๊อด จัดประชุมเลือกตัวแทนเขตโดยผู้สมัครเดิมไม่รู้**

ขณะเดียวกัน ที่ จ.นครศรีธรรมราช เกิดกรณีที่นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.นครศรีธรรมราช รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้จัดการประชุมเลือกตัวแทนพรรคเขตเลือกตั้งที่ 1 จ.นครศรีธรรมราช และจัดให้มีการสอบถามความเห็นผู้ร่วมประชุมถึงการส่งผู้สมัคร ส.ส.ในเขตนี้ ซึ่งนายชัยชนะให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า ผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่สนับสนุน **นายพิทักษ์เดช เดชเดโช** น้องชายของตัวเองให้ลงสมัคร ส.ส.เขตนี้ ขณะที่ **น.ส.นริศ อติเทพวรพันธุ์** อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช เขต 1 ไม่ทราบว่ามีมีการจัดประชุมดังกล่าว และเรื่องที่ **นายพิทักษ์เดช** ได้รับเสียงสนับสนุนให้ลงสมัคร ส.ส.เขตนี้ด้วย จากกรณีนี้ทำให้ ส.ส.และอดีต ส.ส.หลายคนเกิดความไม่พอใจ เพราะเห็นว่าคณะผู้บริหารพรรคยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้สมาชิกพรรคแต่ละพื้นที่จัดการประชุมและสรุปความคิดเห็นในการเลือกบุคคลเป็นผู้สมัคร ส.ส.ในเขตตัวเอง

- ‘อันวาร’ รับคาคใจ หน.มาปัดตานี แต่ไม่เปิดตัวผู้สมัคร

นอกจากนั้นยังเกิดกรณีของ จ.ปัดตานี เพราะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วการออนทัวร์ใน 4 จังหวัตชายแดนภาคใต้ ของ นายจุนธิร์ และ นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรค ได้เชิญกลุ่มอดีต ส.ส. กลุ่มผู้เสนอตัวขอลงสมัคร ส.ส. และผู้ที่เสนอตัวจะลงแข่งกับ นายอันวาร์ สาและ ส.ส.ปัดตานี พรรคประชาธิปัตย์ ไปพบ ยกเว้นนายอันวาร์ที่ไม่ได้ร่วมหาหรือผู้บริหารพรรค

ทั้งนี้ นายอันวาร์ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่า ตนไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ตอนที่หัวหน้าพรรคไปลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ปัดตานี ทั้งที่มีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.นราธิวาสแล้ว ซึ่งตนไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้ เพราะในการประชุมระหว่างนายจุนธิร์ นายนิพนธ์ และสมาชิกพรรคคนอื่นๆ ในพื้นที่ จ.ปัดตานี ตนไม่ได้เข้าร่วมด้วย เพราะไม่ทราบเรื่องนี้ และไม่มีการประสานงานมา แต่ตนทราบจากตัวแทนประจำจังหวัดที่แจ้งว่าหัวหน้าพรรคมาพื้นที่ ตนจึงไปต้อนรับ เพราะเป็น ส.ส.เจ้าของพื้นที่ และในการประชุมวันดังกล่าวนี้ นายจุนธิร์พูดคุยกับกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ แต่ไม่เรียกตนไปร่วมพูดคุยด้วย

“จึงไม่รู้ว่าจะทำไมไม่เปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.ปัดตานี คงต้องถามหัวหน้าพรรคว่าติดปัญหาอะไร อย่งไรก็ตาม ส่วนตัวจะลงสมัคร ส.ส.อีกหรือไม่อยู่ที่ประชาชน เพราะยังมีเวลา แต่ที่แน่ๆ เกิดความปั่นป่วนมากใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพราะคนไม่พอใจแน่นอน” นายอันวาร์กล่าว

นายอันวาร์กล่าวอีกว่า สำหรับตนมี 2 ทางคือ เลิกเล่นการเมืองแล้วไปทำอย่างอื่น หรือถ้าประชาชนให้ลงสมัคร ส.ส.อีกเพื่อสานงานต่อ มอบหมายภารกิจให้ ก็ขอให้บอกว่าตนควรไปอยู่พรรคไหน การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ตนให้ประชาชนตัดสินใจแทนทั้งหมด และไม่ต้องการว่าตนจะไปรอดได้หรือไม่ เพราะเป็นหน้าที่ของตน ตนต้องกลับมาเข้าเป็น ส.ส.เอง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003211

ผวาทั้งพรรค! ก๊วนใหญ่ธรรมนัส ทำโพลเช็คคะแนนทุกภาค แก๊งอินทวัน อดลงผู้แทน
22 ต.ค. 2564-08:19 น.



ส.ส.พลังประชาชน หนวัน ก๊วนใหญ่ของพรรค ทำโพลวัดความนิยมฯ ชี้ ผู้แทนฯ สอบตกอื้อ เกรงใช้อ้างไม่ส่งคนนอกกลุ่ม
ลงเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งนี้

วันนี้ (22 ต.ค.) รายงานข่าวจากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) แจ้งว่า ตั้งแต่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร.แต่งตั้งพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค เมื่อกลางเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไป และกำลังเตรียมการคัด
สรรตัวผู้สมัคร ส.ส. โดยในส่วนของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และ แกนนำในกลุ่มได้จัดทำโพลประเมิน
ความนิยม ส.ส. ของพรรคแต่ละภาค โดยมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ ด้านการศึกษา และหน่วยงานความมั่นคง
ดำเนินการเป็นต้น

โดยให้น้ำหนักพื้นที่กทม. และภาคใต้ เป็นพิเศษ เพราะมองว่า ส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับเลือกมาจากกระแส
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ไม่ใช่ โดยไม่มีฐานเสียงเป็นของตัวเอง แตกต่างจากภาคเหนือและอีสาน ที่ส.ส.
ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ถูกมองว่าเป็น ส.ส. ด้วยปัจจัยอื่นที่นอกจากกระแส พล.อ.ประยุทธ์ สนับสนุน
สำหรับผลโพลที่พรรคทำในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งมี ส.ส.ทั้งหมด 14 คน พบว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ อาทิ นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ ส.ส.
นราธิวาส นายวัชร ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายวันชัย ปริญาศิริ ส.ส.สงขลา และ นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.
นครศรีธรรมราช ขณะที่ ส.ส.หลายคน ยังไม่ทราบถึงการจัดทำโพลดังกล่าวและยังไม่ได้รับคำแนะนำเพื่อปรับจุดอ่อน
ของตัวเอง

รายงานข่าวแจ้งว่า ส.ส.บางคน ที่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคกลุ่มดังกล่าว ตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่
แท้จริง รวมถึงความแม่นยำของการทำโพลในลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่ง ส.ส.เจ้าของพื้นที่
เดิมลงเลือกตั้ง ในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่ เนื่องจาก ส.ส. หลายคน ไม่ใช่คนในกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส นอกจากนั้นยังมี
มีการตั้งข้อสังเกตว่า การทำโพลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้ส.ส.ให้มาขึ้นตรงกับกลุ่มของ ร.อ.ธรรมนัส เพื่อจะ
ได้ถูกส่งลงสมัครในครั้งต่อไปหรือไม่

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_6690565

‘กนก’ ป้อง ‘นิพิฏฐ์’ ซึ่งเป็นคนการเมืองคุณภาพ และผู้บริหารทบทวนไต่ตรงก่อนสายเกินไป
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 12:03 น.



‘กนก’ ป้อง ‘นิพิฏฐ์’ ซึ่งเป็นคนการเมืองคุณภาพ ที่ทุกพรรคการเมืองพร้อมเปิดรับ และผู้บริหารทบทวนไต่ตรงก่อนสายเกินไป

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นายกนก วงษ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความแสดงความเห็นถึง นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตส.ส.พัทลุง หลายสมัย จากกรณีเกิดปัญหาการจัดสรรงบประมาณบุคคลเข้ามาชิงตำแหน่งส.ส. ในศึกเลือกตั้งครั้งหน้า โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พัทลุง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ของ ส.ส. และอดีต ส.ส. กับผู้บริหารพรรคจำนวนหนึ่ง จนทำให้นิพิฏฐ์ต้องออกมาแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาใน 2 ประเด็น คือ 1. การสูญเสียบุคลากรคุณภาพของพรรค และ 2. การกลิ้งกลอก ตลบตะแลง ทักหลังคนอื่นของคนจำนวนหนึ่งในพรรค เป็นการสะท้อนความเป็นจริงในพรรคประชาธิปัตย์ชุดปัจจุบันที่ผู้บริหารและสมาชิกพรรคต้องเปิดใจรับฟัง และคิดทบทวนไต่ตรงอย่างจริงจัง ก่อนที่จะสายเกินไป

นิพิฏฐ์ คือ คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์มากไม่แพ้ใคร และมุ่งมั่นที่จะพลิกฟื้นพรรคด้วยแนวคิดใหม่ และวิธีการใหม่

นิพิฏฐ์ นำเสนอประเด็นทางการเมืองที่สะท้อนจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน นั่นคือประชาธิปไตย เสรีนิยม สถาบันพระมหากษัตริย์ ความเหลื่อมล้ำ ความยุติธรรม และวัฒนธรรมไทย

นิพิฏฐ์นำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างแหลมคม มีหลักการบนฐานความเป็นจริงในปัจจุบัน ด้วยความเชื่อว่า การยอมรับความเป็นจริง และลงมือแก้ปัญหาระหว่างตามอุดมคติที่ยึดถือ พร้อมแก้ไขข้อผิดพลาด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คือแนวทางและวิธีการทางการเมืองที่จะนำพาประเทศและประชาชนให้ผ่านวิกฤตินี้ไปได้

นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เชื่อว่า การเมืองจะต้องยึดหลัก “ความยุติธรรม” เป็นสำคัญ เพราะความยุติธรรม คือรากฐานของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม และความยุติธรรมคือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่ทุกคนมีเท่ากัน ดังนั้น ความยุติธรรมจึงเป็นรากฐานของ “ประชาธิปไตย”

ด้วยเกียรติประวัติ และการปฏิบัติตัวทางการเมืองของนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ มายาวนาน ทำให้ผมกล้าจะกล่าวว่า “นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ คือ บุคคลทางการเมืองที่มีคุณค่ายิ่ง ที่ทุกพรรคการเมืองต้องการ และแสวงหา”

ผมเชื่อว่า ตั้งแต่คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คุณหญิงสุภารัตน์ เกยุราพันธุ์ ไปจนถึงพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ พร้อมเปิดประตูต้อนรับนักการเมืองคุณภาพสูงอย่างนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ตลอดเวลาครับ

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003937

เลขาฯ ขทพ.ซัปม 'ไพบูลย์โมเดล' ศาลตัดสินแล้วน่าจะทำได้ พร้อมอ้าแขนรับ ส.ส.เข้าพรรค
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:39 น.



เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ขทพ.) นายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีไพบูลย์โมเดล ที่พรรคการเมืองขนาดเล็กเอาอย่างนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ยุบพรรคตัวเอง เพื่อไปเข้าพรรคใหญ่ ว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาแล้วก็น่าจะทำได้ และเมื่อคณะกรรมการยุบพรรคนั้นๆ จะทำตาม ก็เป็นธรรมดา ผู้ที่เป็น ส.ส.ต้องการพรรคเข้าสังกัดมิเช่นนั้นจะต้องขาดสมาชิกภาพ ตนเห็นด้วยถ้าพรรคที่อยู่คนเดียวมีความต้องการอยากจะไปอยู่กับพรรคอื่น หรือยุบพรรคเพื่อให้พรรคตัวเองใหญ่ขึ้น สามารถทำได้

นายประภัตรกล่าวว่า ส่วนหนึ่งจะได้ไม่เป็นปัญหาการนับคะแนนในอนาคต เพราะจะได้คะแนนเป็นสัดส่วนไป ซึ่งแล้วแต่จะไปรวมกันอย่างไร จะได้ไม่เป็นอย่างไรในอดีตที่มีเสียงวิจารณ์เรื่องปิดเศษ ในเมื่อมีความชัดเจนขึ้นว่าการนับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์จะต้องนับแบบไหน เพราะชัดเจนอยู่แล้วว่ากาบัตร 2 ใบ อย่างไรก็ตาม หากมีเพื่อนพ้อง ส.ส. ต้องการย้ายเข้าพรรคชาติไทยพัฒนาก็ยินดีต้อนรับ เพื่อจะได้ช่วยกันทำงานกันต่อไป พรรคชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคเก่าแก่ เป็นที่รู้จักของประชาชนอยู่แล้ว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003913

‘วรารัฐ’ เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หากมีแนวทางการทำงานคล้ายกัน หลังเกิด ‘ไพบูลย์โมเดล’

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:30 น.



‘วรารัฐ’ เผยชาติไทยพัฒนาพร้อมเป็นบ้านให้ ส.ส. หลังเกิด ‘ไพบูลย์โมเดล’ ระบุหากมีแนวทางการทำงานที่คล้ายกัน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) นายวรารัฐ ศิลปอาษา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ที่หลายพรรคเคลื่อนไหวจนถูกมองว่าอาจใกล้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ ว่าสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้จะหมดวาระลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งนับจากนี้ไปเหลือเวลาเพียงปีกว่าเท่านั้น ดังนั้น การที่ผู้แทนราษฎรทั้งหลายลงพื้นที่ทำงานในแต่ละพื้นที่กันจึงไม่ใช่เรื่องแปลก อีกทั้งขณะนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอุทกภัย โดยเฉพาะ จ.สุพรรณบุรี และจังหวัดในภาคกลางอีกหลายจังหวัด ทำให้ ส.ส.ของทุกพรรคการเมืองกำลังลงพื้นที่ทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างขะมักเขม้น ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะการช่วยประชาชนที่เดือดร้อน ส.ส.ที่ทุกคนเลือกมานั้นจะกลับไปแก้ไขปัญหามหาความเดือดร้อนได้ไม่มากนักน้อย ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่ใช่การส่งสัญญาณเตรียมเลือกตั้งจากนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ นายวรารัฐกล่าวว่า คิดว่า ส.ส.ทำการบ้าน การลงพื้นที่เข้าหาประชาชนอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องปกติที่พึงกระทำ เหมือนเวลาสอบ แล้วเราท่องหนังสือกันอยู่เรื่อยๆ จะสอบเมื่อไหร่ก็ไม่เคยกลัว เช่นเดียวกับการเป็นนักการเมือง เป็น ส.ส. ถ้าทำการบ้านและลงพื้นที่กันอยู่เรื่อยๆ จะยุบสภา จะเลือกตั้งกันปีหน้า เดือนหน้า หรือครบสมัย ก็ไม่ใช่ประเด็น

เมื่อถามถึงกรณีไพบูลย์โมเดลที่พรรคการเมืองขนาดเล็กอาจเจออย่าง นายวรารัฐกล่าวว่า การทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนามีแต่มิตร ไม่สร้างศัตรู และที่สำคัญที่สุดคือเราเน้นทำงานแก้ปัญหาให้ประชาชน ไม่เน้นเล่นการเมือง รัฐมนตรีทั้ง 2 คนของพรรคชาติไทยพัฒนาเราจะไม่ค่อยพูดเรื่องประเด็นทางการเมือง แต่ทำงานเพื่อประชาชนเพียงอย่างเดียว ดังนั้น หากมีแนวทางการทำงานที่คล้ายกัน พรรคชาติไทยพัฒนาจะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่พร้อมจะต้อนรับคนที่ตั้งใจทำงาน เพื่อที่แก้ไขปัญหให้กับพี่น้องประชาชน

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003896

เพื่อไทย ปลอ่ยคลิป "เพื่อไทยถามอะไรตอบได้" ดึง ส.ส. ตอบคำค้นหา "ภูเก็ล"

22 ต.ค. 2564 11:20 น.



เพื่อไทย ลุยรีแบรนด์ดึงต่อ ปลอ่ยคลิป “เพื่อไทยถามอะไรตอบได้” ดึง ส.ส. ตอบคำค้นหาภูเก็ล ก่อนประชุมใหญ่ ปลายเดือนนี้ ยัน แม้เป็นฝ่ายค้านแต่ก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่อง

วันที่ 22 ต.ค. เฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทย โพสต์คลิป “เพื่อไทยถามอะไรตอบได้” นำคำค้นหาและคำถามเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยผ่านเว็บไซต์ภูเก็ล โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาร่วมตอบคำถาม โดยในครั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และนางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวานิชย์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทยมาร่วมตอบคำถามต่างๆ เช่น “เพื่อไทย พลังประชารัฐ” ซึ่งนางสาวธีรรัตน์ บอกว่า ในเรื่องนี้เนื่องจากการสร้างกระแสโซเชียลมีเดียว่า มีการตีล หรือฮั้วกัน โดยยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยและพลังประชารัฐ มีความคิดทางการเมืองแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ยืนอยู่คนละฝั่ง คนละด้าน ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ พรรคเพื่อไทยคิด เพื่อไทยพูด เพื่อไทยทำได้จริง และมาจากพี่น้องประชาชน ส่วนการกล่าวหาว่า เพื่อไทยตีลกับพลังประชารัฐ นางสาวธีรรัตน์ บอกว่า หากตีลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน พรรคเพื่อไทยก็พร้อมเห็นตรงกัน เพราะการเป็นฝ่ายค้าน ไม่ใช่คัดค้านทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังมีค้นหาว่า “ธีรรัตน์ จิราพร” ซึ่งนางสาวธีรรัตน์ ตอบว่า เป็นเพื่อนร่วมงานและทำงานการเมืองด้วยกัน ไปไหนมาไหนด้วยกัน

นอกจากนี้ยังมีค้นหา “ชลน่าน หล่อ” หรือ “ชลน่าน หิวแสง” ซึ่งนายแพทย์ชลน่านตอบว่า เป็นคำที่ใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านๆ มา รวมทั้ง “ชลน่าน ดาวสภา” คือ ฉายาที่สื่อมวลชนสายรัฐสภาตั้งให้ ซึ่งถือเป็นการยกย่องให้เกียรติการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ นายแพทย์ชลน่าน และนางสาวธีรรัตน์ ยังได้เชิญชวนประชาชนติดตามการประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคเพื่อไทยในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พรงนี้เพื่อไทย : เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กพรรคเพื่อไทยตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2225156>

ที่ประชุม ส.ส.ได้ ปชป.หนุญ ”จรินทร์” นั่งนายกฯ มั่นใจ ได้เก้าอี้เพิ่ม
21 ต.ค. 2564 19:05 น.



ที่ประชุม ส.ส.ได้ ปชป. ประธานเสียงประชาชนอิสลามพัทลุง หนุญ ”จรินทร์” นั่งนายกฯ มั่นใจภาคใต้ได้เก้าอี้เพิ่ม
เตรียมเดินสาย ฟังความเห็นทำนโยบายพัฒนาแดนใต้โดยเฉพาะ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดพัทลุง นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายนิศ ชำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร เลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ พบผู้นำทางศาสนาอิสลาม ดร.อะห์มัด อีสัน ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และรองประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ ที่ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดยภายหลังการเข้าพบผู้นำทางศาสนา นายจรินทร์ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการคัดสรรผู้สมัครที่จะต้องทำไพรมารีโหวตหรือไม่ นั่นว่า ขึ้นอยู่กับกฎหมายลูก กฎหมายเลือกตั้งผู้แทนราษฎร และกฎหมายพรรคการเมืองที่จะเป็นตัวชี้ว่าขั้นตอนกระบวนการในการอนุมัติผู้สมัครจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง แต่สำหรับกฎหมายปัจจุบันจะต้องทำไพรมารีโหวต แต่ในอนาคตนั้นตนยังไม่สามารถตอบได้เพราะต้องขึ้นอยู่กับกฎหมายใหม่ที่ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวถามถึงการวางตัว อดีต ส.ส.ของพรรค เป็นผู้สมัครในการเลือกตั้งอย่างไรนั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า สำหรับอดีต ส.ส. นั้น ก็ถือหลักว่า พรรคก็จะสนับสนุนให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง แต่การพิจารณานั้นก็ต้องดูความประพฤติทางการเมืองประกอบด้วย ซึ่งผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจตามขั้นตอนกระบวนการต่อไป

ส่วนการที่นายกรัฐมนตรี ได้มีการให้กำชับ ส.ส. พรรครัฐบาลร่วมโหวตกฎหมายในการประชุมสมัยหน้านั้น หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่มีปัญหาอะไร เพราะพรรคประชาธิปัตย์มีความรับผิดชอบอยู่แล้ว และเราทราบดีว่าการเมืองประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เราต้องทำหน้าที่ในสภาอย่างไรบ้างและเสียงในสภามีความสำคัญต่อเสถียรภาพรัฐบาลอย่างไร การกำชับให้ ส.ส.ของพรรคประชุมสภาโดยพร้อมเพรียง เป็นเรื่องทั่วไปพูดทุกครั้งในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคอยู่แล้ว ท่านนายกจะกำชับหรือไม่เราทำหน้าที่อยู่แล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการประชุมสภาที่ผ่านมา เกิดกรณีสภากล่มหลายครั้งนั้น นายจรินทร์กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตนจะไม่ไปชี้แจงแทนว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของวิปรัฐบาลที่จะเป็นผู้ดำเนินการ

ส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามถึงผลประชุม กรอ.ที่จังหวัดสตูลเมื่อวานนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า ตนได้ประชุมจังหวัด ข้าราชการทุกภาคส่วนและภาคเอกชนได้ข้อสรุปเพื่อเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจรที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 11 โครงการ แต่เบื้องต้นได้จัดลำดับความสำคัญโดยมี 3 โครงการ 1.โครงการสะพานสตูลนริศของมาเลเซีย ซึ่งอยากให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาและจัดงบประมาณดำเนินการในเรื่องนี้ 2.โครงการศูนย์บริการด้านการแพทย์ ที่เกาะหลีเป๊ะ 3.โครงการหอประชุมนานาชาติที่ตั้งนักท่องเที่ยวและตั้งการประชุมนานาชาติหรือการประชุมในประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัดสตูล

และตนจะต้องประชุมทั้ง 6 จังหวัดอีกครั้งหนึ่งในฝั่งอันดามัน โดยมีจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล โดยจังหวัดสตูลประชุมจบแล้วเมื่อวาน และวันนี้จะไปประชุมที่จังหวัดตรัง ส่วนอีก 4 จังหวัด ตนติดตามมาตลอดว่ามีโครงการอะไรบ้างแต่เชิญสรุปอีกรอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ครม.สัญจรต่อไป

ด้านนายนิริศ ขำนุรักษ์ ส.ส. จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลการประชุม ส.ส. ภาคใต้เกี่ยวกับการจัดทัพเตรียมการเลือกตั้งครั้งหน้าว่า บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยดี เพราะทุกคนมุ่งมั่นที่จะช่วยพรรค และผลักดันพรรค หัวหน้าพรรคให้ประสบความสำเร็จให้ได้ ส่วนเรื่องในการประชุมวานนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือสมาชิกขอให้พรรคได้จัดทำนโยบายแก้ไขปัญหาและพัฒนาภาคใต้โดยเร็วที่สุด เพราะภาคใต้นั้นพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายและมีผลงาน ดังนั้นการปรับนโยบายใหม่เพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจึงมีความสำคัญและมีความจำเป็น ซึ่งการทำนโยบายของพรรคจะได้จัดเวทีเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 3 เวที ภาคใต้ตอนบน ภาคใต้ตอนกลาง และภาคใต้ตอนล่าง เรื่องที่ 2 ส.ส.ภาคใต้ 22 ที่นั่ง จะได้ร่วมมือกันเพื่อทวงคืนจำนวน ส.ส. ให้ได้มากที่สุด และมั่นใจว่าจะได้มากกว่าเดิม เรื่องที่ 3 ที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า หัวหน้าพรรค**ประชาธิปัตย์**เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. ทุกคนก็พร้อมสนับสนุนให้หัวหน้าพรรคได้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยจะทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถ ส่วนเรื่องการวางตัวผู้สมัครในจังหวัดพัทลุงนั้น นายนิริศกล่าวว่า พรรคได้เตรียมความพร้อมไว้ระดับหนึ่ง แต่ที่ยังไม่เคาะตัวผู้สมัครเป็นเพราะยังมีเวลา แต่ได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้ว และอดีต ส.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร ก็มีความพร้อมด้วย ซึ่งในพัทลุงเราอยู่ที่นี้และได้รับความนิยมายาวนาน ก็เชื่อมั่นว่าเราสามารถทวงคืนจังหวัดพัทลุงมาได้ครบทั้ง 3 เขต สำหรับ ดร.อะหมัด อีสัน ประธานกรรมการสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพัทลุง และรองประธานสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางทำพื้นที่จังหวัดพัทลุงว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ครองใจพี่น้องชาวภาคใต้มายาวนาน และจังหวัดพัทลุงก็เป็นอีกจังหวัดที่มี ส.ส. นิริศ ขำนุรักษ์ เป็นมุสลิมและให้ความสำคัญกับทุกศาสนา ซึ่งพี่น้องมุสลิม พี่น้องต่างศาสนาก็ให้การไว้วางใจ รวมทั้งเป็นผู้มีบุคลิกและมีความสามารถ ผ่านประสบการณ์มาก ดังนั้นจึงขอกำลังใจให้ทุกท่านสนับสนุนต่อไป.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2224742>

“ไผ่” ปิด พลังประชารัฐ ตีลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ชัด ถ้าใครอยากมา

21 ต.ค. 2564 17:16 น.



“ไผ่ ลิกค์” ส.ส.กำแพงเพชร ปิด พลังประชารัฐ ตีลพรรคเล็กรวมพรรค แต่ไม่ชัดยินดี ถ้าใครอยากมา พร้อมยืนยัน ยุบสภายังอีกไกล อยากให้มองทุกพรรคการเมืองลงพื้นที่ เพื่อแข่งกันทำงานช่วยประชาชนมากกว่า

วันที่ 21 ต.ค. นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงข้อสังเกตหลัง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.จากกรณีที่ยุบพรรคตัวเอง และเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จะกลายเป็นต้นแบบให้พรรคเล็กทำตาม เพื่อมาร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่ว่า หากจะมีใครหรือพรรคการเมืองใด อยากมาอยู่กับเราก็เป็นเรื่องดี และยินดี เพราะแสดงว่าพรรคเล็กสนใจที่จะมาอยู่ทำงานด้วยกัน แต่เวลานี้ยังไม่ทราบรายละเอียดว่า จะมีพรรคใดบ้าง เพราะยังไม่เคยมีการคุยกับพรรคเล็กอื่นๆ ยืนยัน เราไม่เคยไปตีลกับใครให้มาสังกัดพลังประชารัฐ เนื่องจากเวลานี้ เสถียรภาพพลังประชารัฐ และรัฐบาลก็ดีอยู่แล้ว เรามีเสียงมากกว่าฝ่ายค้าน 30-40 เสียง คงไม่ต้องไปตีลกับใคร เพื่อให้มาเข้าสังกัด แต่หากใครจะมาก็ต้องมีอุดมการณ์เข้ากันได้ด้วย

เมื่อถามว่า กรณีนายพิเชษฐ สติรชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชากรธรรมไทย ประกาศจะสมัครเป็นสมาชิก พลังประชารัฐ หลังยุบพรรคประชากรธรรมไทย มีผลทางกฎหมายแล้ว นายไผ่ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่ย้ำว่า ยังไม่มีใครไปตีลอย่างที่มีข่าว เพราะไม่ใช่นโยบายของพรรคที่จะไปตีลกับใคร แต่ถ้าใครจะมามาร่วมงานกับเราก็น่าดี ส่วนกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงใหม่ไลน์กระบวนการ แก้ไขกฎหมายลูกเลือกตั้ง 2 ฉบับ คาดการณ์ขั้นตอนจบช่วงเดือน ก.ค. 65 โดยช่วงเวลานั้นอาจมีการกดดันให้ยุบสภา นั้น นายไผ่ กล่าวว่า อย่าเพิ่งไปพูดอะไรตอนนี้ เพราะยังไกลไป ยืนยันเช่นเดียวกับที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ระบุยังไม่มีการยุบสภาอย่างแน่นอน เพราะเวลานี้แต่ละฝ่ายก็ช่วยกันทำงาน ทั้งโควิด-19 และน้ำท่วม เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น วันนี้เรายังลงพื้นที่ทำงานส่วนใครจะมองว่า การลงพื้นที่เพื่อเตรียมการเลือกตั้งก็แล้วแต่มุมมอง และไม่ใช่ว่าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ เพราะทุกพรรคการเมืองก็ลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้น อยากให้มองว่า แข่งกันทำงานมากกว่า

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2224685>

ผลโพล ส.ส.พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หวั่นใช้อ้าง ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 11:14 น.



ผลโพล ส.ส.พปชร. ออกแล้ว สอบตกเพียบ หวั่นใช้อ้าง ไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า เหตุคนละพวกกับผู้ทำโพล
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แจ้งว่า นับตั้งแต่พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพปชร. แต่งตั้งพล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์
พรรค เมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำยุทธศาสตร์การเลือกตั้งครั้งต่อไป และกำลังเตรียมการ
คัดสรรตัวผู้สมัครส.ส.แล้ว

โดยในส่วนของร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค และแกนนำในกลุ่มได้จัดทำโพลเพื่อประเมินความนิยมส.ส.ของ
พรรคในแต่ละภาค โดยมอบหมายหน่วยงานของรัฐแต่ละพื้นที่ดำเนินการ อาทิ หน่วยงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน
ความมั่นคง เป็นต้น

ทั้งนี้ แกนนำในกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ให้นำหนักกับพื้นที่ กทม.และภาคใต้เป็นพิเศษ เนื่องจากมองว่า ส.ส.ในพื้นที่ดังกล่าว
ได้รับเลือกมาเพราะได้กระแสของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ใช่ได้เป็นส.ส. เพราะความสามารถ และมีฐานเสียงเป็น
ของตัวเองแต่อย่างใด แตกต่างจากภาคเหนือและอีสาน ที่ส.ส.ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มร.อ.ธรรมนัส ซึ่งถูกมองว่า การได้เป็น
ส.ส. ก็ด้วยปัจจัยอื่น ที่นอกเหนือจากกระแสพล.อ.ประยุทธ์ สนับสนุน

สำหรับ ผลโพลที่ทางพรรคทำในพื้นที่ภาคใต้ปรากฏว่า พปชร.มีส.ส.ทั้งหมด 14 คน แต่มีผู้ผ่านเกณฑ์เพียง 4 คน
ได้แก่ นายสัมพันธ์ มะยูโซะ ส.ส.นราธิวาส นายวัชร ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา
และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช โดยส.ส.หลายคนยังไม่ทราบถึงการจัดทำโพลดังกล่าวด้วยซ้ำ
นอกจากนั้น ส.ส.ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็ยังไม่ได้รับคำแนะนำใดๆ ในการเสริมจุดอ่อนของตัวเองแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม มีรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ส.ส.บางคนที่ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของแกนนำพรรคกลุ่มดังกล่าว ต่างตั้ง
ข้อสังเกตถึงเจตนาที่แท้จริง รวมถึงความแม่นยำของการทำโพลเช่นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ส่งส.ส.
เจ้าของพื้นที่เดิมลงเลือกตั้งในนามพรรคครั้งต่อไปหรือไม่ เนื่องจากส.ส. หลายคน ไม่ใช่คนในกลุ่มของร.อ.ธรรมนัส
นอกจากนั้น ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า การทำโพลดังกล่าวจะถูกใช้เป็นเงื่อนไขกดดันให้ส.ส.มาขึ้นตรงกับกลุ่มของร.อ.
ธรรมนัส แลกกับการถูกส่งลงสมัครในครั้งต่อไปหรือไม่อีกด้วย

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003855

'นิพิฏฐ์' เตือนซ้ำ! อย่าสืบทอดทายาทไม่สิ้นสุด ระวังฟังทั้งพรรค

22 ตุลาคม 2564 เวลา 7:26 น.



อดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย เตือนผู้ใหญ่ในพรรค อย่าเอาหมด เปิดทางให้ลูกชาวบ้านเป็นผู้แทนบ้าง ระวังจะฟังกันทั้งพรรค

22 ต.ค. 2564 - นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีต ส.ส.พัทลุง 8 สมัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า "อย่าเอาหมด อย่าสืบทอดทายาทอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เปิดทางให้ลูกชาวบ้านคนอื่นเป็นส.ส.บ้าง ไม่งั้นจะฟังกันทั้งพรรค"

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีที่มีข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีการหารือ ถึงการวางตัวผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง ว่า ในเขต 1 จะส่ง น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร อดีต ส.ส.พัทลุง ลง, เขต 3 ส่ง นายนิริศ ขำนุรักษ์ ส.ส.พัทลุง ลงในเขตเดิม ส่วนเขต 2 พื้นที่นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่จะไม่ลงสมัคร ส.ส.แล้ว ได้ปรึกษากับ น.ส.สุพัชรีกับนายนิริศ แล้วเห็นตรงกันว่า จะส่ง นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร ลูกชายของนายวิสุทธิธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุงลงแทน โดยที่ไม่ได้มาหารือกับนายนิพิฏฐ์ เจ้าของพื้นที่เดิม.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/news-update/politics-news/9154/>

"เทพไท" เตือนพรรคการเมืองอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุ รอให้รธน.ประกาศใช้ก่อน
22 ตุลาคม 2564 10:41 น.



วันที่ 22 ต.ค.64 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัว ข้อความว่า

"หลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับกรณีการยุบพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ และย้ายไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐ สามารถทำได้ ไม่ผิดกฎหมาย จึงทำให้เกิดแนวทางไพบูลย์โมเดล ขึ้น มีพรรคการเมืองขนาดเล็ก มีการเคลื่อนไหวเพื่อหาทางรอดให้กับพรรคตัวเอง โดยยึดแนวทางของพรรคประชาชนปฏิรูป เป็นลัทธิเอาอย่าง เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทางการเมือง ในการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่รัฐธรรมนูญ ปี2560 มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งใหม่ เป็นการใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และมีส.ส.ระบบเขตเป็น 400 คนและส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ 100 คน

ทำให้มีการวิเคราะห์กันไปต่าง ๆ นานาว่า มีพรรคการเมืองบางพรรค ได้เปรียบหรือเสียเปรียบมากกว่ากัน แต่ที่แน่นอนก็คือพรรคเล็กหรือพรรคที่จัดตั้งใหม่ ย่อมมีผลกระทบอย่างแน่นอน และตอนนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้นำรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขใหม่ขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อลงพระปรมาภิไธยแล้ว ก็คงรอวันที่จะประกาศใช้ต่อไป

ส่วนตัวเห็นว่า กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยังไม่จบกระบวนการ ในทางการเมืองความแน่นอน คือความไม่แน่นอน อะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ ตราบใดที่ยังไม่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ในราชกิจจานุเบกษา เพราะการเมืองไทย มักมีอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์ หรือมีสิ่งที่ไม่เห็นความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ

จึงไม่อยากจะให้ให้นักการเมือง หรือพรรคการเมือง ได้ตื่นตระหนกจนเกินไป ควรจะรอให้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน ถึงจะดำเนินการใดๆ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขใหม่ อย่าทำอะไรไปล่วงหน้า เหมือนกับคำโบราณที่กล่าวว่า "ไม่เห็นน้ำอย่าตักกระบอก ไม่เห็นกระบอกอย่าโก่งหน้าไม้"

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/291261>

เรื่อง 'กม.ลูก'

วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 12:01 น.



หลังจากนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้การเลือกตั้งใช้บัตร 2 ใบ เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา ทางรัฐบาลและพรรคการเมืองต่างๆ ได้เตรียมแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุใหม่ไลน์ของการแก้ไขดังกล่าวว่า ขณะนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ กกต.ได้จัดทำร่าง พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้นแล้ว รอผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กกต.ก่อน จากนั้นต้องจัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ก่อนเสนอ ครม.ให้ความเห็นชอบ คาดว่าจะเป็นห้วงเวลา เดือน ธ.ค.2564

ตามขั้นตอน หาก ครม.ให้ความเห็นชอบร่างแก้ไข พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ จะนำส่งรัฐสภาเพื่อพิจารณา ในเดือน ม.ค.2565 โดยใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จากเดือน ก.พ.2565 ไปแล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.2565 แล้วส่งให้ กกต.ตรวจสอบรายละเอียดภายใน 15 วัน ในเดือน เม.ย. 2565 อาจเปิดประชุมสภาสัมัยวิสามัญ เพื่อแก้ไขตามที่ กกต.เสนอ แล้วลงมติวาระ 3 โดยจะใช้เวลาประมาณ 25 วัน แล้วส่งให้รัฐบาลเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ เว้นแต่จะมีการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัย ใช้เวลาอีก 1 เดือน จากนั้นนำขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งร่างกฎหมายจะอยู่ในพระราชอำนาจ 90 วัน ตรงกับเดือน ก.ค. 2565 ซึ่งมีการประเมินในรัฐบาลว่า หาก พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับประกาศใช้ น่าจะเกิดแรงกดดันให้รัฐบาลยุบสภา และในเดือน ส.ค.2565 เป็นช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี อาจเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาอีก

น่าสังเกตว่า การแก้ไข พ.ร.ป.ทั้ง 2 ฉบับ ใช้เวลายาวนานมาก ถึงเดือน ก.ค.2565 ซึ่งมากเกินไปสำหรับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน การดึงเวลาออกไปเรื่อยๆ ย่อมเกิดประโยชน์กับฝ่ายที่อยู่ในอำนาจ ขณะที่ทุกฝ่ายที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง จะต้องรอคอยให้การแก้ไข พ.ร.ป.เรียบร้อยทั้ง 2 ฉบับ มิฉะนั้น ข้อกำหนดเรื่องบัตร 2 ใบ จะมีปัญหาในเชิงปฏิบัติทันที รัฐบาลในฐานะมีเสียงข้างมากในรัฐสภา น่าจะพิจารณาแก้ไขกฎหมายลูกอย่างรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ซึ่งน่าจะสามารถทำได้ไม่ยาก เพราะเนื้อหาต่างๆ ของ พ.ร.ป.ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เคยมีในกฎหมาย และเคยใช้มาก่อนแล้ว

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_3001438

บารมีการเมือง ของ ชวน หลีกภัย กับมรสุม จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์
วันที่ 22 ตุลาคม 2564 - 07:56 น.



สถานการณ์การจัด “ผู้สมัคร” ไม่ลงตัวของพรรคประชาธิปัตย์ สะท้อนสถานะและความเป็นจริงของความนิยมทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นอย่างดี

ถามว่าเหตุใดสถานการณ์เช่นนี้จึงไม่เกิดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางและกทม.

ทำไมจึงเกิดขึ้นที่ “ภาคใต้” อย่างเป็น “ด้านหลัก” นั่นก็คือ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพัทลุง นั่นก็คือ เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงา และน่าเชื่อว่าสถานการณ์การจัดสรร “ผู้ลงพื้นที่” จะแพร่ระบาดเข้าไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความหงุดหงิดจาก นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เป็นสภาพที่เข้าใจได้ ความหงุดหงิดจาก นายราเมศ รัตนะเชวง เป็นสภาพที่เข้าใจได้ มิได้อยู่เหนือความคาดหมายแต่อย่างใด เป็นทั้งสถานการณ์ที่ดีและสถานการณ์เลวร้ายทางการเมือง

ความเป็นจริงนับแต่การเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2544 เป็นต้นมาสะท้อนสถานะ “ขาลง”ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์จากพรรค อันดับ 1 มาเป็นพรรคอันดับ 2

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคกลางค่อยๆสูญเสีย คงแต่ เพียงภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

แต่พอหลังรัฐประหารเดือนกันยายน 2549 และหลังรัฐประหาร เดือนพฤษภาคม 2557 การเข้าไปพัวพันกับการเมือง “ข้างถนน” ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสื่อมทรุด เสียเกียรติภูมิ

การเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 ต้องเสียพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไปอย่างสิ้นเชิง คงเหลือเพียงพื้นที่ภาคใต้และต้องถูกรุกต่อเนื่อง เป็นการรุกรานจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยตรง

ความขัดแย้งในพื้นที่พัทลุง ความขัดแย้งในพื้นที่พังงา และความเป็นไปได้ที่จะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่สงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อนถึง “ก้อนเนื้อ” ที่เหลืออยู่ของพรรคประชาธิปัตย์

ตรวจสอบสถานะ “ผู้นำ” ของ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์

และเสียงเป็นอย่างสูงที่อาจจะเกิดการแยกตัวเหมือนกรณี นาย กรณ์ จาติกวณิช นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม จำเป็นยิ่งที่ นายชวน หลีกภัย จะต้องฉาย “บารมี” ออกมา

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_3003669

ปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีก

21 ต.ค. 2564 17:00 น.



คำวินิจฉัยของศาลรธน.กรณี ไพบูลย์ นิติตะวัน เลิกพรรคประชาชนปฏิรูปเข้าสู่สังกัดพลังประชารัฐ โดยไม่ทำให้เขาต้องพ้นสมาชิกภาพส.ส. กลายเป็นกรณีศึกษาให้พรรคการเมืองขนาดเล็กอื่นๆเริ่มขยับตาม เปลี่ยน-ย้าย"พรรค"กัน วุ่น /เจาะประเด็นร้อน โดย เมฆาในวายุ ยืมกันหน้าบานสำหรับ"นายไพบูลย์ นิติตะวัน" ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคพลังประชารัฐ หลังมติศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ "อดีตหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและส.ส.เสียงเดียวของพรรค"ย้ายสังกัด เพราะพรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสุดสภาพ การเป็นพรรคการเมือง ดังนั้นการที่นายไพบูลย์ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐ พรรคแกนนำตั้งรัฐบาลชุดนี้สามารถ ดำเนินการได้อย่างไรขอครหา

ไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ แน่นนอนว่ากรณีคำวินิจฉัยศาลรธน.จะเป็น"คู่มือ"ให้พรรคจิว(พรรคหนึ่งเสียงที่ร่วมรัฐบาลคือ พรรคพลังชาติไทย, พรรค ประชาภิวัฒน์, พรรคพลังไทยรักไทย, พรรคประชานิยม, พรรคพลเมืองไทย, พรรคประชาธิปไตยใหม่,พรรคพลังธรรม ใหม่) น่าจะเดินตามแนวทางนี้มาขึ้นเรือพปชร.

เพราะล่าสุด"นายพิเชษฐ์ สติรชวาล" ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์และหัวหน้าพรรคประชาชนธรรมไทยออกมาแบไต๋ให้รับรู้กันแล้วว่าเตรียมขยับตามนายไพบูลย์แน่นอน โดยอ้างสารพันเหตุผลทางกฎหมายที่บีบพรรคจิวให้ขยับลำบาก

พิเชษฐ์ สติรชวาล ส.ส.พรรคประชาชนธรรมไทย พิเชษฐ์ สติรชวาล ส.ส.พรรคประชาชนธรรมไทย เป็นประการฉะนี้ พรรคพลังประชารัฐที่มีส.ส.เขตและปาร์ตี้ลิสต์ 119 คน น่าจะเพิ่มจำนวนผู้แทนราษฎรขึ้นมาในเร็ววันนี้จากบรรดาพรรคหนึ่งเสียง และรอดูใกล้ๆวันที่ติกาหลักคือรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกชัดเจนขึ้นในช่วงกลางปีหน้าก็จะประเมินได้อีกว่าส.ส.และอดีตผู้สมัครส.ส.รวมทั้งคนหน้าใหม่การเมืองรายใด-จากพรรคไหนจะย้ายมา สังกัดพปชร.เพิ่มเติมบ้าง...(ตอนนี้หลายคนรู้ดีว่าเงาพรรคประชาชนชาติซึ่งเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านคือ นายอนุมนิต ชูสารอ ส.ส.ปัตตานี ซึ่งทราบกันว่าใกล้ซัดบีกพรรคพลังประชารัฐบางคนนั้นน่าจะเปลี่ยนขั้วในการเลือกตั้งคราวหน้าแน่นอน)

เท่ากับกำลังพลของพปชร.เพิ่มขึ้นค่อนข้างชัวร์จากพรรคจิวเหล่านี้ในไม่กีนาทีข้างหน้า หันไปมองพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้าง เริ่มจาก "พรรคเพื่อไทย"นั้นจะขึ้นค่าเตือนผู้แทนฯที่ไม่ทำตามมติพรรคในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด

ปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีกปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีก

โดย 3 ส.ส.ที่ถูกภาคทัณฑ์และใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาส่งลงสมัคร ส.ส.สมัยหน้า คือ นายธีระ ไตรสรณกุล ส.ส.ศรีสะเกษ, นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ, นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ ส.ส.ปทุมธานี ขณะที่ ส.ส.ที่ถูกกล่าวตกเดือน 1 คน คือ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพล ส.ส.อุบลราชธานี และผู้ที่ยังไม่สามารถพิจารณาได้เนื่องจากพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพราะติดเชื้อโควิด-19 คือ นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก

แน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยต้องเสียนายศรีณัฐวุฒิ ศรีณัฐเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์และนางพรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ในข้อหาขัดมติพรรค-ไม่ร่วมกิจกรรมพรรค ไปให้พรรคอื่นๆ โดยค่อนข้างแน่นอนว่า"เจ็ท"น่าจะไปขึ้นฝั่งรัฐบาล ส่วน"เอลวิสเมืองพิชัย"นั้นยังแทงกั๊ก

บวกกับกระแสเชื่อกันว่าใครยังอยู่-ใครเริ่มปันใจย้ายข้างบ้าง เพราะตอนนี้พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดา รัตน์ เกษราพันธุ์ แกนนำพรรคทยอยเดินสายเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.หลายจังหวัดไปแล้ว โดยผู้แทนฯเมืองหลวงรวมทั้งอีสานบางเขตของพท.นั้น รู้กันดีว่าสังกัดมุ้งของคุณหญิงน้อย หากยังไม่ชัดเจน แม้"โทนี่ วุฒิชัย"จะออกมากำหนดอนาคตของพท.งวดหน้าว่าต้องแลนด์สไลด์เท่านั้น และอย่าลืมหาพรรคของพท.ที่แตกตัวไปคราวก่อนคือพรรคเพื่อชาติ-พรรคประชาชนชาติ-พรรคเสรีรวมไทยนั้น จะหาเหตุยุบรวมพรรคหรือไม่ หากกติกาบัตรสองใบนำมาใช้ พรรคแนวร่วมของพท.ก็เหนียวแน่น

ปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีกปรากฏการณ์"ไพบูลย์ นิติตะวัน"เอฟเฟกต์ ส่งผลพรรคเล็กตีปีก

ส่วนพรรคที่มีความระส่ำมากที่สุด (แม้จะเก็บอาการไว้ได้บ้าง) นั่นคือ"พรรคก้าวไกล" หลังเสีย"นายวิวัฒน์ สุธีรัมย์" อดีตส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ที่ลาออกจะไปตั้ง"พรรครวมไทยยูไนเต็ด" ผ่นวกกับงูเห่าสี่สัปดาห์ชั้นสองในเบื้องต้น 6 เสียงที่ยังสังกัดพรรคนี้และแกนนำพรรคยืนกรานไม่ขยับออกจากพรรค (นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย, นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย, นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายจิรวุฒิ อรรถกานนท์ ส.ส.กทม.) แปลว่า พรรคสี่สัปดาห์ชั้นสองน่าจะเหลือส.ส.วันนี้ที่เป็นเลือดแท้กว่า 40 ชีวิต

พิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกลพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล

อย่าลืมนะว่า ก่อนหน้านี้นี้พรรคสี่สัปดาห์ชั้นแรกคือ"พรรคอนาคตใหม่" พบว่า ผลการเลือกตั้งส.ส.วันที่ 22 มี.ค.2562

"อนาคตใหม่"มีผู้แทนฯสองระบอบรวม 81 คน (ส.ส.บัญชีรายชื่อ 50 คน, ส.ส.เขต 31 คน

หลังจากนั้นนางจุมพิตา จันทรวงศ์ ส.ส.นครปฐม เขต 5 ลาออกเนื่องจากป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องเลือกตั้ง

ซ่อม พรรคอนาคตใหม่พ่ายแพ้ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา ทำให้เหลือ ส.ส. 80 คน) แต่เมื่อถูกตัดสินให้ยุบพรรค

อนาคตใหม่นั้น พรรคสี่สัปดาห์ชั้นสองที่ชื่อ"พรรคก้าวไกล"เหลือผู้แทนฯมาร่วมตั้งลำ 55 คน

ยามนั้นกระแสข่าว "งูเห่าสี่สัปดาห์" มีมาตั้งแต่การชิงจังหวะประกาศการตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคเพื่อไทยที่อ้างตัวว่าเป็น"ฝ่ายประชาธิปไตย" กับพรรคพลังประชารัฐที่โดนข้อครหาว่าเป็น"พรรคสีบอดอำนาจคสช." พบว่า คณะสองสภาในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 มิ.ย.2562 มีผลดังนี้

500 เสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา (19 พรรคการเมือง และ วุฒิสภา) ประกอบด้วย ส.ว. 249 เสียง, พลังประชารัฐ 116 เสียง, ประชาธิปัตย์ 51 เสียง, ภูมิใจไทย 50 เสียง, ชาติไทยพัฒนา 10 เสียง, รวมพลังประชาชนชาติไทย 5 เสียง, ชาติพัฒนา 3 เสียง, พลังท้องถิ่นไท 3 เสียง, รักษัผืนป่าประเทศไทย 2 เสียง, พลังชาติไทย 1 เสียง, "พรรคจิ๋ว" 10 เสียง

244 เสียงที่สนับสนุน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ได้แก่,พรรคเพื่อไทย 136 เสียง,พรรคอนาคตใหม่ 79 เสียง,พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง,พรรคประชาชาติ 7 เสียง,พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง,พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง,พรรคพลังประชาชนไทย 1 เสียง

งดออกเสียง 3 คน ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา, นายสิริพงษ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส. ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย และในวันนั้นมีหนึ่งปรากฏการณ์การเมืองคือ"นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ" ลาออกจากการเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคประชาธิปัตย์ เพราะไม่อาจสนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์ขึ้นเป็นสร.1ได้

ช่วงนั้นลือกันที่ว่า "งูเห่าสี่สั้ม"พร้อมปรากฏตัว เพียงแต่รอจังหวะเท่านั้น...ต่อมาปรากฏการณ์"งูเห่าสี่สั้มเวอร์ชันแรก" พักตัวออกจากไข่ ในการลงมติร่าง พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลฯและร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ส.ส.พรรคสี่สั้มเวอร์ชันแรกสี่คนที่โหวตสวนมติพรรค จน"อนค."มีมติขับ"กบฏ"ออกจากพรรค(สี่คนนั้นคือ น.ส.กวิณนาถ ตาศิวะ ส.ส.ชลบุรี ,พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี , น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่,นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี ทำให้อนค.เหลือ ส.ส.76 คน

โดยหลังจากสี่ส.ส.ถูกขับออกจากพรรค พบว่า พ.ต.ท.ฐนภัทรย้ายไปอยู่พรรคพลังประชารัฐ น.ส.ศรีนวลย้ายไปพรรคภูมิใจไทย น.ส.กวิณนาถและนายจารึกย้ายไปอยู่พรรคพลังท้องถิ่นไท)

"งูเห่าสี่สั้มเวอร์ชันสอง" คือ หลังจากที่พรรคอนาคตใหม่ถูกยุบ ส.ส.10 คนย้ายสังกัดไปอยู่ฝั่งรัฐบาล โดย 9 คนย้ายไปพรรคภูมิใจไทย คือนายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม., ร.ต.ต.มณฑล โพธิ์คาย ส.ส.กทม. ,นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. ,นายเอกการ ชี้อรรถธรรม ส.ส.แพร่, นายอนาวิต รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี, นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา ,นายฐิตินันท์ แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น, นายวิรัช พันธุมะผล ส.ส.บัญชีรายชื่อ,นายสำลี รักสุทธี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ส่วนนายสมิคร บ่องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร ย้ายไปพรรคชาติไทยพัฒนา

ล่าสุดอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในวันวานจ่อสละยานไปขึ้นกับพรรคอื่น ๆ กันแล้ว ล่าสุดคือ น.ส.นิชชา บุญลือ อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม. เขตบางกะปิ-วังทองหลาง พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ภาพคู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ไปแล้ว แปลว่าพรรค สี่สั้มเวอร์ชันสองภายใต้การนำของ"นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์"ที่ตอนนี้กำลังลุยพบมวลชนหลายจังหวัดนั้นยังฝันว่าจะมีผู้แทนฯเพิ่มหลายคนในคราวหน้า แต่ความจริงพบการไหลออกเรื่อยๆแบบนี้จะไปได้ตั้งฝันจริงหรือสำหรับพรรคก้าวไกล

รอจับตาการทิ้งไฟจากคนการเมืองหลัง"ไพบูลย์เอฟเฟกต์"ว่าจะเกิดขึ้นตามบทวิเคราะห์นี้หรือไม่...และจะอ้างเหตุผลใดขึ้นมาชี้แจงกับสังคม

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/scoop/489191>